

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรม การศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม	<p>ประเด็นในการมีส่วนร่วม มีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ส่งเสริม สนับสนุน นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการ เรียนรู้ และการนิเทศการศึกษา รวมทั้งการยกระดับคุณภาพ และประสิทธิภาพการจัดการศึกษา อย่างบูรณาการร่วมกันของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศอย่างบูรณาการ ด้านนวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษาในระดับจังหวัด สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม	<p>ผู้มีส่วนร่วมในการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการวิจัยเพื่อ พัฒนานวัตกรรม ได้แก่ ผู้บริหาร ศึกษาธิการ ครู และบุคลากร ทางการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๒ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผลจากการมีส่วนร่วม	<ol style="list-style-type: none"> จังหวัดอุทัยธานีมีรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียน หรือ แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาได้จริงในระดับพื้นที่ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพ และประสิทธิภาพการจัดการศึกษา จังหวัดอุทัยธานี มีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษาในระดับจังหวัด มีความครอบคลุม ชัดเจน เป็นปัจจุบัน สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดอุทัยธานีมีเครือข่ายความร่วมมือในการบูรณาการ พัฒนาคุณภาพการศึกษา
การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงาน	<p>กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด อุทัยธานี มีแนวทางการดำเนินงานที่จะพัฒนาการศึกษา ในการ จัดทำศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรมการศึกษา และงานวิจัย ทางการศึกษา ผ่านเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาต่อไป</p>



นางสายไหม นันทกรณ์
รองผู้อำนวยการจังหวัดอุทัยธานี



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

UTHAI THANI PROVINCIAL EDUCATION OFFICE



นางปวงกฤตา ชวงค์ศรี
ผู้อำนวยการจังหวัดอุทัยธานี

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ 6 เมษายน 2567

NEWSLETTER



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
UTHAI THANI PROVINCIAL EDUCATION OFFICE



การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการวิจัย เพื่อพัฒนา นวัตกรรม โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อการพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ (6 เมษายน 2567) นางสายไหม นันทกรณ์
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติ
การ หลักสูตรการวิจัย เพื่อพัฒนานวัตกรรม โครงการ Innovation
For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อการ
พัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 6 - 8
เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมราชาวดี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
อุทัยธานี โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 22 คน

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริม
สนับสนุน พัฒนา นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้
และการนิเทศการศึกษา รวมทั้งการยกระดับคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ในจังหวัดอุทัยธานี โดยได้รับเกียรติ
จาก **ดร.พงษ์กรณ์ วิรพิพรรณน์ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล** เป็นวิทยากรให้ความรู้



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี



www.uthaipeo.go.th



056 510601